

**Pagsusuri sa Kontrata ng Pagbebenta**  
**Paraan ng Pagbebenta Bago ng Pagremata**

**Departamento ng Pabahay at Pag-unlad ng Lungsod (Department of Housing and Urban Development) ng U. S.**  
 Tanggapan ng Pabahay Komisyonado ng Pederal na Pabahay

Num. sa Pag-apruba ng OMB 2502-0589  
 (Expire 7/31/2026)

Tinataya sa katapatang 15 minuto bawat tugon ang **pasarin ng pag-uulat sa publiko** para sa koleksyon ng impormasyon na ito, kasama ang oras ng pagsusuri sa mga tagubilin, pagsaliksik ng umiiral na mga mapagkukunan ng data, pangangalap at pagpapatili ng kinakailangang data, at pagkumpleto at pagsusuri sa koleksyon ng impormasyon. Kinakailangan ang impormasyong ito para makuha ang mga benepisyo. Maaring hindi kolektahin ng HUD ang impormasyong ito, at hinid mo kailangang kumpletuhin ang form na ito, maliban kung nagpapakita ito ng kasalukuyang balido na control number ng OMB.

Pinahihintulutan ng Seksyon 1064 ng Batas sa Pagsusog ng Tulong sa Walang Tahanan (Homeless Assistance Amendments Act) ng 1988 ng Stewart B. McKinney ang Kalihim na bayaran ang claim ng seguro na "mag-uugnay sa pagitan" sa pagitan ng fair market value proceeds mula sa inaprubahan ng HUD na ikatlong partido na pagbebenta ng ari-arian. Ang respondent ay mga lender, tagapayo, at may-ari ng tahanan na sinusubukang ibenta ang kanilang mga ari-arian bago ng pagremata. Pinapangako ng Batas sa Pagkapribado ng 1974 ang katiyakan ng pagiging kumpidensyal ng mga respondent. Hindi isisiwalat ng HUD ang impormasyong ito maliban kung pinahihintulutan o kinakailangan ng batas.

**Huwag ipadala ang form na ito sa address sa itaas.**

Contact Person ng Mogedyi:	Numero ti telepono:	Account/Control No.:	Numero ng Kaso ng FHA:
Pangalan ng May-ari ng Tahanan		Address ng Ari-arian:	
Pangalan ng May-ari ng Tahanan			

**Paunang Kondisyon ng Pagbebenta ang Pag-apruba ng Mogedyi (o HUD) sa Kontrata ng Pagbebenta**

Petsa ng Kontrata ng Pagbebenta:	Petsa na Natanggap ng Mogedyi ang Kontrata:	Ahente sa Pagbebenta at Kumpanya:	Numero ti Telepono:	Komisyon sa Pagbebenta at Rate	
Inialok ni:		Address:			
Petsa ng Pagtatala:	Inialok na Presyo:	Na-appraise na Halaga:	Halaga ng BPO/AVM:	Kinakailangang Proceeds ng Netong Pagbebenta:	Tinatayang Proceeds ng Netong Pagbebenta:
\$	\$	\$	\$	\$	\$
Petsa ng Pag-isyu sa Pag-apruba na Sumali:			% Tinatayang Proceeds ng Netong Pagbebenta: <input type="checkbox"/> 88% <input type="checkbox"/> 86% <input type="checkbox"/> 84% <input type="checkbox"/> Iba pa %		

Ang Kontrata sa Pagbebenta na inaalok ng mga indibidwal na nakalista sa itaas ay:

Tinanggap                       Tinanggihan (Ilista ang mga Dahilan sa Ibaba)

**Tinanggihan** ang kontrata ng pagbebenta para sa sumusunod na (mga)dahilan:

\_\_\_\_\_

Lagda

\_\_\_\_\_

Petsa